



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 41 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการขยะอย่างยั่งยืน CUD Zero Waste และประหยัดพลังงาน  
ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะ การส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และ  
การดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การจัดการขยะอย่างยั่งยืน CUD Zero Waste และประหยัดพลังงานประจำปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมิ่ง)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผาโชติ)	รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์ปริญวัฒน์	ธรรมา)	กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์สิทธิชัย	สิงหะเสนา)	กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	(อาจารย์สุวิตรา	เลิศวรรณวิทย์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(อาจารย์ณิชาภัทร	วินัยธรรมกุล)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	(อาจารย์วันทนา	ทวิคุณธรรม)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(อาจารย์รัฎฐิกา	ตั้งพุทธิพงศ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	(อาจารย์ภูวิศ	แถวเพ็ญ)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	(อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์)	กรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รักษาการหัวหน้าหน่วยโภชนาการ	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าแม่บ้าน	(นางสาวสุจิตรา	นวลลักษณ์)	กรรมการ
ประธานสภานักเรียน	(นางสาวญาณันรี	พิทักษ์พรไพศาล)	กรรมการ
กรรมการสภานักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม	(นางสาวนาราภัทร	เห็นการไกล)	กรรมการ
กรรมการสภานักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม	(นายภูรินทร์	องค์วรรณดี)	กรรมการ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ	(นายพรชัย	นระศรี)	กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

**พรพรม ชัยฉัตรพรสุข**

(อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์